



ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ในสำนักงานศาลยุติธรรม

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ในสำนักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิส่งเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ในสำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งกำหนดให้ส่งเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบมายังสำนักงานการเจ้าหน้าที่ทาง E-mail ภายในวันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ (ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.) เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ นั้น

บัดนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบของผู้มีสิทธิส่งเอกสารฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓ ของประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ในสำนักงานศาลยุติธรรม และส่งเอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบครบถ้วนสมบูรณ์ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ ราย และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน ๒ ราย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมได้ประกาศรายชื่อดังกล่าวตามเอกสารและหลักฐาน และข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบแข่งขันรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในสำนักงานศาลยุติธรรม

อนึ่ง สำหรับผู้มีสิทธิส่งเอกสารฯ ที่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความ
เหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขัน หรือได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่ง
ดังกล่าวแล้ว ให้ติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๔๑ ๒๘๙๘ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข
๐๖ ๑๖๕๑ ๒๖๓๕ ภายในวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นระยะเวลา
ตามที่กำหนดดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิไม่ให้เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
หากปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบฯ สำนักงานศาลยุติธรรมจะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับ
การสอบฯ เพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายสรารุท เบญจกุล)
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
ในตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
(แนบท้ายประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. 2562)

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

62100004

นางสาว

พรไพลิน

ทับทิม



รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(แนบท้ายประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. 2562)

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล		
62200007	นาย	ชาคิตรี	คงทรัพย์
62200016	นาย	พงษ์พันธุ์	ปิ่นแจ้ง

